



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้มีการประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) พิจารณารับโอนบ่อบาดาลขนาดความกว้าง ๖ นิ้ว บ้านเขาวังตง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง และบ่อบาดาลขนาดความกว้าง ๖ นิ้ว โรงเรียนบ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง จากผู้ใหญ่บ้านให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองเพื่อดำเนินการบริหารกิจการประปา และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้มีมติรับรองในคราวการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุธรรม รูปสะอาด)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**  
**สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1**  
**วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**ผู้มาประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสันติชัย ศรีฟ้า	ประธานสภาฯ	สันติชัย ศรีฟ้า	
2	นายสุธรรม รูปสะอาด	รองประธานสภาฯ	สุธรรม รูปสะอาด	
3	นางสาวปวีณา ศรีแสง	เลขานุการสภาฯ	ปวีณา ศรีแสง	
4	นายชัยยุทธ จำรงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	ชัยยุทธ จำรงค์	
5	นางสุภาววรรณ สุขสวัสดิ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	สุภาววรรณ สุขสวัสดิ์	
6	นายอภิรักษ์ณ์ ชูเขียว	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	อภิรักษ์ณ์ ชูเขียว	
7	นายประยูร ใจซื่อ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 4	ประยูร ใจซื่อ	
8	นายปฎิวัดฐิฎกานต์ ขนอม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 5	ปฎิวัดฐิฎกานต์ ขนอม	
9	นายเอกพงษ์ ผิวสำอางค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 5	เอกพงษ์ ผิวสำอางค์	
10	นายประยุทธ์ อธิคมานนท์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	ประยุทธ์ อธิคมานนท์	
11	นายปรีชา สุขศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	ปรีชา สุขศรี	
12	นายสุทธิพงศ์ รองเมือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 7	สุทธิพงศ์ รองเมือง	
13	นางกาญจนา เรืองศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ 7	กาญจนา เรืองศรี	
14	นายวันชนะ เสวกวัง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 8	วันชนะ เสวกวัง	
15	นายกิตตรา พูนสวัสดิ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	กิตตรา พูนสวัสดิ์	
16	นายชินกร ชาญเขียว	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	ชินกร ชาญเขียว	
17	นายสุรสิทธิ์ ขนอม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 10	สุรสิทธิ์ ขนอม	
18	นายมนตรา พรหมเส็ง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 10	มนตรา พรหมเส็ง	
19	นายณรงค์ แซ่ลิ่ม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 11	ณรงค์ แซ่ลิ่ม	
20	นายวินัย ชูพันธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 11	วินัย ชูพันธ์	

**ผู้ไม่มาประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายสุขสันต์ พลายสุวรรณ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	ลา

/ ผู้เข้าร่วม...  
**สำเนาถูกต้อง**  
 (นางสาวปวีณา ศรีแสง)  
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายไตรรงค์ ใจสบาย	นายก อบต.ควนทอง	ไตรรงค์ ใจสบาย	
2	นายพิชุล ใจกว้าง	รองนายก อบต. ควนทอง	พิชุล ใจกว้าง	
3	นายอนันต์ ใจห้าว	รองนายก อบต. ควนทอง	อนันต์ ใจห้าว	
4	นางสาวเยาวลักษณ์ คำคุ้ม	เลขานุการนายก อบต.ควนทอง	เยาวลักษณ์ คำคุ้ม	
5	นายวิรัช สุขศิริ	ปลัด อบต.ควนทอง	วิรัช สุขศิริ	
6	นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	ลือศักดิ์ เมฆใหม่	
7	นางสาวรุจีรัตน์ จุลหอม	นิติกรปฏิบัติการ	รุจีรัตน์ จุลหอม	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิฎกา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

**วาระการประชุม**  
**สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1**

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อถึงเวลาการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้สำรวจสมาชิกแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม

เรื่องก่อนระเบียบวาระ

ประธานสภาฯ : เชิญนายกฯ จุฑธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ 1 : **เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

เรื่องที่ 1.1 : แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ นางสาวรุจิรัตน์ จุลหอม นิติกรปฏิบัติการ

เรื่องที่ 1.2 : หมู่บ้านที่ขอเงินอุดหนุนการจัดงานกีฬาในหมู่บ้าน (ม.3, 4, 8, 9, 10) ให้ส่งโครงการจัดการแข่งขันกีฬาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 2 : **รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562**

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง

นายวินัย : ดูรายงานประชุมแล้วไม่มีรายงานที่ผมนำเสนอเรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีแนวเขตติดกับสนามกีฬาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ : ตามที่คุณวินัย ทักท้วง ที่คุณวินัยนำเสนอเรื่องการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวจากการตรวจสอบดูแล้วอยู่ในสมัยประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 แจ้งให้คุณวินัยทราบ และการประชุมสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ได้ผ่านการรับรองจากสภาไปแล้วเมื่อสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 คุณวินัยอาจจำคลาดเคลื่อนนำเรียนเพื่อทราบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกบ้าง หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมหากที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ

/ มติที่ประชุม : มีมติ...

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวปวีณา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

- มติที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เรื่องที่ 3.1 : ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
- ประธานสภาฯ : เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบ
- เลขานุการสภาฯ : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46 “สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป”
- ประธานสภาฯ : เชิญฝ่ายบริหาร

/นายไตรรงค์ : ตามหนังสือ...

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวปิณดา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

- นายไตรรงค์ : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแจ้งให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้ประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ หากไม่มี ก่อนลงมติเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
- เลขานุการสภาฯ : เรียนประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 20 คน ครบองค์ประชุม
- ประธานสภาฯ : ขอมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) จำนวน 19 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 คน
- เรื่องที่ 3.2 : ญัตติพิจารณารับโอนบ่อบาดาลขนาดความกว้าง 6 นิ้ว บ้านเขาวังตง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง และบ่อบาดาลขนาดความกว้าง 6 นิ้ว โรงเรียนบ้านเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง จากผู้ใหญ่บ้านให้กำนันองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองเพื่อดำเนินการบริหารกิจการประปา
- ประธานสภาฯ : เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบ
- เลขานุการสภาฯ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 27 “ในกรณีที่มีผู้อุทกพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร

/ส่วนท้องถิ่น...  
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปัทมา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยงานบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก สภาหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”

- ประธานสภา : เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
- นายไตรรงค์ : ด้วยบ้านเขาวังทอง ม.7 ต.ควนทอง ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขนอม ให้ก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาวังตง และโครงการชุด เจาะบ่อบาดาลโรงเรียนเขาวังทอง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมหมู่บ้านมีความประสงค์จะโอนบ่อบาดาล ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เพื่อดำเนินการบริหารกิจการประปา แต่เนื่องจากยังขาดรายละเอียดของโครงการดังกล่าว จึงได้ขอเอกสารเพิ่มเติม จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม และให้เจ้าพนักงานประปา กองช่าง ตรวจสอบ ทั้ง 2 โครงการแล้ว ปรากฏว่า ทั้งความลึกและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ไม่ตรงตามแบบ แปลนและแบบประมาณการของโครงการ และยังทราบมาว่าได้มีการร้อง-เรียนไปทางจังหวัดว่าการชุดเจาะบ่อบาดาลทั้ง 2 บ่อดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความที่เจ้าพนักงานประปาได้ส่งให้สมาชิก สภาแล้ว แต่ทางสภาฯ จะรับโอนหรือไม่ นั้น แล้วแต่สภาฯ จะพิจารณา
- นายวินัย : เรื่องการรับโอนบ่อบาดาลของหมู่ที่ 7 ดูจากการบันทึกข้อความของเจ้าพนักงานประปาแล้ว มีการบันทึกว่าไม่ตรงตามแบบประมาณการก่อสร้างและแบบ แปลนก่อสร้าง ผมเห็นว่าไม่ควรรับโอนเพราะหากรับมาก็เท่ากับการเพิ่มภาระ ในการดูแลรักษาและคงจะไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหมู่ที่ 7 ได้เท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนตำบลควนทองควรดำเนินการก่อสร้างชุด เจาะเองให้ได้มาตรฐานตามแบบดีกว่าเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาว-บ้านในบริเวณดังกล่าว
- นายวิรัช : ตามระเบียบฯ เหตุผลที่จะได้รับโอนหรือไม่รับโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สมาชิกสภาฯ โดยคำนึงถึงเหตุผลหลักๆคือ (1) ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ (2) งบประมาณที่จะใช้ในการบริหารกิจการดังกล่าว และ (3) หากรับแล้ว สามารถนำมาบริหารกิจการดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใด
- ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ก่อนลงมติเชิญเลขาน-ุการสภาฯ นับองค์ประชุม
- เลขานุการสภาฯ : เรียงประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 20 คน ครบ องค์ประชุม

/ประธานสภา : ขอมติ...

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวปวีณา ศรีแสง)

- ประธานสภาฯ : ขอมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีมติรับโอนบ่อบาดาลขนาดความกว้าง 6 นิ้ว บ้านเขาวังตง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง และบ่อบาดาลขนาดความกว้าง 6 นิ้ว โรงเรียนบ้านเขาวังตง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง จากผู้ใหญ่บ้านให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองเพื่อดำเนินการบริหารกิจการประปา โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม : มีมติไม่รับโอนบ่อบาดาลขนาดความกว้าง 6 นิ้ว บ้านเขาวังตง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง และบ่อบาดาลขนาดความกว้าง 6 นิ้ว โรงเรียนบ้านเขาวังตง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง จากผู้ใหญ่บ้านให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองเพื่อดำเนินการบริหารกิจการประปา จำนวน 18 เสียง รับโอน ไม่มี งดออกเสียง 2 คน

**ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ**

- ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใดจะนำเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง
- นายประยูร : เรื่องการซ่อมแซมถนนกลมหลุมบ่อถนนซอยบ้านจำธรรม ผ่าฝายบริหารด้วย และเรื่องระบบประปา ซอยเขาพนมมยุง
- นายลือศักดิ์ : ชี้แจงเรื่องประปา ซอยเขาพนมมยุง ตอนนี้ได้ทำการปิดฝายไม่ให้น้ำรั่วบริเวณท่อที่ชำรุดและกำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่
- นายกิตตรา : นำเสนอเรื่องป้ายสัญญาณไฟจราจรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ควรจัดบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ด้วย
- นายไตรรงค์ : - เรื่องถนน ม.4 ซอยบ้านจำธรรมให้กองช่างทำราคากลางอยู่เพราะตามระเบียบฯ ต้องส่งราคากลางให้กรมบัญชีกลางก่อนทำการให้ผู้รับเหมาทำการซ่อมแซม  
- เรื่องป้ายสัญญาณไฟจราจรได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จไปแล้ว 1 ชุด และกำลังดำเนินการซ่อมแซมอีก 4 ชุดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะการซ่อมครั้งนี้ได้ทำการเปลี่ยนหลอดเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดไฟ เวลาชาวบ้านนำไปใช้จะได้ไม่เกิดการเสียหายบ่อยเพราะกินไฟน้อย
- ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใดจะนำเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกบ้างหากไม่มี ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

(ลงชื่อ) ปวีณา ศรีแสง ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวปวีณา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

/ ตรวจสอบ...

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวปวีณา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง



**ตรวจสอบถูกต้อง**

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

(ลงชื่อ) ประยูร ใจชื่อ

(นายประยูร ใจชื่อ)

(ลงชื่อ) วันชนะ เสวกวัง

(นายวันชนะ เสวกวัง)

(ลงชื่อ) วินัย ชูพันธ์

(นายวินัย ชูพันธ์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ในคราวการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) สันติชัย ศรีฟ้า

(นายสันติชัย ศรีฟ้า)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวปวีณา ศรีแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง